

## CHỈ THỊ

### V/v chấn chỉnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên Đài truyền hình và Đài phát thanh

Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng để tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo đảm việc quản lý theo pháp luật có hiệu quả và sự tự giác tuân thủ pháp luật của nhân dân, thực hiện nếp sống văn minh trật tự và an toàn xã hội ở thành phố.

Vì vậy việc giới thiệu các văn bản pháp luật của Trung ương và thành phố một cách thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng ở một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh cần được đặt biệt quan tâm.

Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố đã giao cho Sở Tư pháp chức năng xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức việc tuyên truyền giáo dục pháp luật trong toàn thành phố về tất cả mọi lĩnh vực, nhưng việc phổ biến các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực nào thì thủ trưởng ngành đó phải có trách nhiệm trực tiếp giới thiệu phổ biến theo kế hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng cho cán bộ và nhân dân ở thành phố.

Để bảo đảm cho việc tuyên truyền giới thiệu các văn bản pháp luật trên đài truyền hình và đài phát thanh có hình thức phong phú, đa dạng, nội dung sâu sắc có sức thu hút khán thính giả và hiệu lực cao.

Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

- Sở Tư pháp có kế hoạch tổ chức việc tuyên truyền, giới thiệu các văn bản pháp luật về tất cả các lĩnh vực trên địa bàn thành phố, trong đó có việc phối hợp với thủ trưởng các ngành có liên quan cùng thực hiện kế hoạch đó.

- Thủ trưởng các sở ban ngành có trách nhiệm cộng tác với Sở Tư pháp thực hiện tốt kế hoạch và trực tiếp phổ biến giới thiệu các văn bản pháp luật của Trung ương và thành phố thuộc ngành mình phụ trách theo kế hoạch chung của thành phố.

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm cung cấp đầy đủ văn bản pháp luật của Trung ương và thành phố cho Sở Tư pháp (dành cho công tác tuyên truyền).

- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các ngành, các cấp nhận được chỉ thị này, phân công người chịu trách nhiệm phối hợp với

Sở Tư pháp đề chuẩn bị các chương trình giới thiệu pháp luật trên đài truyền hình và đài phát thanh các văn bản có liên quan đến ngành mình, góp phần cải tiến chương trình “Sống và làm việc theo pháp luật” đạt kết quả tốt hơn.

**T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ**

**K/T Chủ tịch**

**Phó Chủ tịch**

**Lê Quang Chánh**